

VNU-USSH THAM DỰ DIỄN ĐÀN HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA LẦN THỨ II

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga từ ngày 15 đến 20/4/2024, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ II. Diễn đàn này được tổ chức tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, một trong những cơ sở giáo dục uy tín nhất của Nga. Trong diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Các thảo luận đã nhấn mạnh vào việc trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn nổi

bật giữa các trường đại học của hai nước. Đặc biệt, các bên đã ký kết nhiều văn bản nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nhân văn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Các kết quả đạt được tại Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Điều này không chỉ nâng cao mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và lâu dài. [Xem thêm](#)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CÙNG VIỆN KÝ ỨC COVID-19 THỨC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC



Tại buổi làm việc giữa PGS.TS. Đào Thanh Trường Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH), và GS. Laetitia Atlani-Duault, Chủ tịch Viện Ký ức Covid-19, hai bên đã thảo luận về mục tiêu chung nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học xã hội liên quan đến đại dịch

Covid-19. GS. Laetitia Atlani-Duault đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu trữ và phân tích các diễn biến liên quan đến đại dịch để chuẩn bị cho các biến cố tương lai. GS. Atlani-Duault bày tỏ mong muốn hợp tác với USSH để tăng cường khả năng nghiên cứu và lan tỏa các



công trình khoa học trong lĩnh vực này. Hai bên đã đồng ý rằng việc hợp tác này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu mà còn thúc đẩy sự trao đổi học thuật và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Một trong những hoạt động hợp tác sắp tới là việc mời USSH tham

dự và đóng góp tại hội thảo Covid sắp được tổ chức. Cuối cùng, mục tiêu chung được nhất trí là tiếp tục phát triển và lưu trữ kiến thức liên quan đến đại dịch, qua đó xây dựng chiến lược ứng phó cho các tình huống khủng hoảng tương lai. [Xem thêm](#)